



ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 สิงหาคม 2564

FLOYD บัญชี Q2/64 รายได้โตกว่า 25% แม้อัตราการขาดผลงาน  
สิ้นครึ่งปีหลังโตแกร่ง จ่อรับงานใหม่ เสริมความเชื่อมั่นหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้พนักงานครบ 2 เข็ม  
แล้ว พร้อมมั่นใจให้บริการเต็มที่

FLOYD เชื้อแนวโน้มผลงานครึ่งปีหลังฟื้นตัวดีกว่าครึ่งปีแรก จากการรับรู้รายได้ของงานในมือ ในช่วง Q2 เลื่อนมารับรู้รายได้ช่วง Q3-Q4 ปีนี้ และปัจจุบันอยู่ระหว่างประมูลงานใหม่อีก 2-3 งาน ซึ่งมีโอกาสได้งานสูง เสริมแกร่งรายได้ ชูจุดแข็งความพร้อมด้านบุคลากร และความเชี่ยวชาญการเป็นผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรมระบบสาธารณูปโภค และระบบดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวในอนาคต แม้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงของโควิด-19 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน และสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า โดยจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 "ซิโนฟาร์ม" ให้ครบ 2 โดสเรียบร้อยแล้ว ล่าสุด ประกาศผลงาน Q2/64 มีรายได้ 75.06 ลบ. เพิ่มขึ้น 25.86% กำไรสุทธิอยู่ที่ 1.93 ล้านบาท รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้งานโครงการแนวราบ อาคารสำนักงาน และดาต้าเซ็นเตอร์

นายอภิรักษ์ เมืองเกษม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) หรือ FLOYD ผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรมระบบสาธารณูปโภค และระบบดาต้าเซ็นเตอร์ กล่าวว่าในช่วงที่มีการปิดไซต์ก่อสร้างที่ผ่านมา บริษัทได้หาแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาด และดำเนินการคัดกรองแรงงาน ในกรณีตรวจพบเชื้อจะทำการแยกตัวแรงงาน เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของสาธารณสุข ในส่วนของผู้ที่ไม่พบเชื้อนั้น บริษัทได้รณรงค์ให้พนักงานและแรงงานเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงและเร็วที่สุด ตามโครงการ "FLOYD 100% Vaccinated Covid-19" พร้อมทั้งบริษัทได้ดำเนินการจัดหาวัคซีนทางเลือกจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเร่งฉีดให้พนักงาน เจ้าหน้าที่พนักงาน และแรงงานในไซต์ก่อสร้างของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และเพื่อลดความเสี่ยงของพนักงานและแรงงาน เตรียมพร้อมรับการเปิด ไซต์ก่อสร้างอีกครั้ง แนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลัง น่าจะดีกว่าในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา จากงานในมือบางส่วนที่รับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส 2 เลื่อนมาทยอยรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปีนี้ ส่วนงานอาคารสำนักงาน ลูกค้าที่ต้องกรอขยายงานก็ยังคงดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างประมูลงานใหม่เพิ่มเติมอีก 2-3 งาน เป็นงานของลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ ซึ่งมีโอกาสได้รับงานสูง

โดยกลยุทธ์ในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ ยังเน้นรักษาสถานลูกค้าเดิม กลุ่มห้างค้าปลีก ได้แก่ โยมโปร ควบคู่การขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ รวมไปถึง งานระบบอาคารสำนักงาน และงานดาต้าเซ็นเตอร์ ของบมจ. เบอริลี ยุคเกอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ Floyd ยังเน้นการบริหารจัดการด้านการเงิน และรักษาสภาพคล่องของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการตามระบบการบริหารงานคุณภาพ รวมทั้ง ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้ได้การรับรองตามมาตรฐาน ISO9001:2015 & ISO45001:2018



ปัจจุบันบริษัทฯ มีการยื่นประมูลงานโครงการใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญพร้อมด้านบุคลากร ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญการให้บริการรับเหมาติดตั้ง งานวิศวกรรมระบบสาธารณูปโภค และระบบดาต้าเซ็นเตอร์โดย FLOYD เป็นหนึ่งในผู้รับเหมาติดตั้งงานวางระบบวิศวกรรมแบบครบวงจรที่ได้รับการยอมรับทั้งทางด้านคุณภาพ ราคา การตรงต่อเวลา และทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในธุรกิจ พร้อมรับงานที่จะเร่งทยอยออกมาต่อเนื่องหลังภาพรวมสถานการณ์โควิดมีทิศทางที่ดีขึ้น

สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯในไตรมาส 2/2564 มีรายได้จากการให้บริการ 75.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 25.86% จาก 59.64 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้ที่สำคัญที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วยรายได้จากโครงการแนวราบ อาคารสำนักงาน และดาต้าเซ็นเตอร์ กำไรสุทธิอยู่ที่ 1.93 ล้านบาท ลดลง 0.83 ล้านบาท หรือลดลง 30.07% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 2.76 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯได้รับผลกระทบเชิงลบจากการระบอบใหม่ของโควิด-19 ปัจจุบัน บริษัทมีงานในมือที่รอรับรู้อายได้ (Backlog) 180 ล้านบาท และเตรียมพร้อมประมูลงานใหม่เพิ่มเติม

“ในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา กำไรลดลงเนื่องจากบริษัทฯได้รับผลกระทบเต็มๆ 1 เดือน โดยเฉพาะเดือนมิถุนายน ต้องหยุดการปฏิบัติงานตามมาตรการของภาครัฐที่ปิดไซต์ก่อสร้าง ขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก เพื่อเตรียมพร้อมให้ทันกับโอกาส และเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาฉีดให้กับพนักงานทุกคน รวมถึง ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ได้ทำหนังสือขออนุญาตเขตเพื่อเข้าไปทำงาน หลังจากที่พนักงานฉีดวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว” นายอภิรักษ์ กล่าว

ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้รับเหมาของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสีย มีความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยจัดหาวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ฉีดให้แก่พนักงานและบุคลากรที่ดำเนินงานภายใต้บริษัท โดยปัจจุบันได้รับวัคซีนครบจำนวน 2 เข็มแล้วเพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ผู้ที่มาติดต่อกับบริษัทให้สามารถบริการได้ต่อเนื่อง พร้อมออกมาตรการพนักงานคุมเข้มการ์ดอย่าตก โดยกำหนดมาตรการภายในบริษัท และเน้นย้ำให้มีการรักษาระยะห่างตามกฎหมายกำหนด

\*\*\*\*\*

### **ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่IRPLUS**

คุณจุฬารัตน์ เจริญภักดี (ฟ้า) โทร: 02-022-6200 ต่อ 610, 099-362-9462, Email : jurarat@irplus.in.th

คุณสารวิ ศายะเวส (จูน) โทร: 02-022-6200 ต่อ 610, 081-854-8170, Email : sarapee@irplus.in.th